

UBND TỈNH GIA LAI
SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SCT-VP
V/v triển khai các biện pháp phòng,
chống dịch Covid -19 của ngành
Công Thương

Gia Lai, ngày tháng 5 năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh ngành Công Thương.

Ngày 12/5/2021, Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị số 07/CT-BCT về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường; chống các hành vi đầu cơ, găm hàng và vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh đã diễn biến hết sức phức tạp; đối tượng nhiễm SARS-CoV-2 tập trung vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhà máy sản xuất kinh doanh, các cơ sở sản xuất....

Dù dịch bệnh Covid -19 đang diễn biến phức tạp, nhưng do chủ động các giải pháp cung ứng hàng hóa thiết yếu của hệ thống phân phối; hàng hóa phong phú, đa dạng đáp ứng nhu cầu, không có hiện tượng người dân đổ xô đi mua hàng tích trữ. Tại một số địa phương có dịch bệnh, hoạt động thương mại vẫn diễn ra bình thường, các địa phương đều chủ động triển khai các kế hoạch có sẵn về phòng, chống dịch Covid -19.

Để đảm bảo biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 của ngành Công Thương, Sở Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các cơ sở sản xuất, kinh doanh ngành Công Thương thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 07/CT-BCT, ngày 12/5/2021 của Bộ Công Thương, Thông báo Kết luận số 80/TB-VP ngày 17/5/2021 của Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh tại cuộc họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo của huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn cho bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và tiếp tục thực hiện Công văn số 697/SCT-VP ngày 07/5/2021 của Sở Công Thương:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

Chỉ đạo cơ quan chức năng, xã, phường, thị trấn tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2021. Đảm bảo các điều kiện an toàn phòng, chống dịch Covid-19 phục vụ cho bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 vào ngày 23/5/2021.

Vận động đơn vị kinh doanh thương mại đứng chân trên địa bàn chuẩn bị các kịch bản, tình huống, giải pháp để ứng phó hiệu quả với diễn biến dịch bệnh;

diễn biến cung cầu, giá cả các mặt hàng thiết yếu để có biện pháp điều tiết kịp thời, đảm bảo phân phối hàng hóa hợp lý, ổn định cung cầu, giá cả và lưu thông hàng hóa. Nắm chắc và theo dõi sát diễn biến tình hình thị trường, chỉ đạo, phối hợp với các doanh nghiệp triển khai ngay các biện pháp để hỗ trợ, bảo đảm đủ nguồn cung các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của địa phương theo từng cấp độ diễn biến của dịch bệnh và cho các khu vực phải thực hiện cách ly, có phương án về phối hợp hỗ trợ cung ứng hàng hóa cho các địa phương khác khi cần thiết. Trong trường hợp có đột biến về giá cả, mất cân đối về cung - cầu báo cáo về Sở Công Thương để có biện pháp xử lý hoặc đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo kịp thời.

Quán triệt về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trong các cơ sở sản xuất kinh doanh ngành Công Thương, nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19. Các cụm công nghiệp, siêu thị, cửa hàng kinh doanh thương mại, các chợ, nhà máy, ... thực hiện nghiêm túc thông điệp "5K"; thực hiện ký cam kết bằng văn bản và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo công tác phòng, chống dịch, báo cáo kết quả về Sở Công Thương theo dõi, chỉ đạo.

Chỉ đạo các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh thành lập “Tổ an toàn Covid-19” ngay tại đơn vị để nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch, sẵn sàng phương án ứng phó trong tình huống có ca bệnh xâm nhập. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 tại cụm công nghiệp, siêu thị, cửa hàng kinh doanh thương mại, các chợ, nhà máy, ...; có phương án cách ly, quản lý chặt chẽ người lao động tại các khu công nghiệp có dịch bệnh trở về làm việc tại địa phương.

Chia sẻ kinh nghiệm trong công tác truy vết, khoanh vùng dập dịch, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cụm công nghiệp, các trung tâm thương mại và các chợ. Thông tin về công tác cung cầu hàng hóa, kiểm soát thị trường, bình ổn giá trước diễn biến dịch bệnh Covid - 19; hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ hàng hóa.

2. Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh ngành Công Thương:

Triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại nội địa, chương trình kích cầu tiêu dùng.

Chủ động xây dựng kế hoạch, phương án chuẩn bị nguồn hàng, dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ tiêu dùng của người dân trong trường hợp dịch bệnh bùng phát, thực hiện các biện pháp bình ổn thị trường theo quy định của pháp luật; tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Chỉ thị số 04/CT-BCT ngày 31/01/2020; Chỉ thị số 06/CT-BCT ngày 11/3/2020 về việc tập trung thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của ngành Công Thương trước những diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19.

Có phương án bán hàng phù hợp; phân bổ thời gian hoặc tăng thời gian phục vụ nhu cầu người tiêu dùng một cách hợp lý. Tổ chức bố trí không gian bán hàng

phù hợp, tổ chức vệ sinh khử khuẩn thường xuyên ít nhất 02 lần/ngày. Người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở mình, đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người lao động.

Triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Quốc gia, Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

Tiếp tục xây dựng các phương án phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; tự trang bị các phương tiện, vật tư phòng, chống dịch cần thiết; thường xuyên kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn tại cơ sở. Đồng thời, xây dựng phương án đảm bảo cung ứng hàng hóa theo từng cấp độ dịch để đáp ứng yêu cầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch, sử dụng mã QR Code của đơn vị mình tại các địa chỉ tokhaiyte.vn để kiểm soát tất cả người lao động và khách hàng đi đến.

Thông tin đường dây nóng của Sở Công Thương: Điện thoại bàn: 02693.824.354; Di động: 0834.055.555.

Sở Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các cơ sở sản xuất, kinh doanh ngành Công Thương tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Công Thương(báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Ủy ban nhân dân tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (báo cáo);
- Sở Y tế - Ban Chỉ đạo (báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Phòng Kinh tế/Kinh tế-Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình Gia Lai;
- Giám đốc, Phó Giám đốc Sở;
- Trang thông tin điện tử Sở;
- Lưu: Văn thư, Văn phòng.

GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Bình

